



ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้า ๒๑

“UNCCD” จัดสัมมนาวิชาการ วันแห่งการต่อต้าน การแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2559 เรื่อง การจัดการที่ดินสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานผู้ประสานงานระดับชาติ (National Focal Agency) ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification: UNCCD) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 และสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 17 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก (The World Day to Combat Desertification) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ การแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง รวมถึงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามอนุสัญญา ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก สำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาจึงเชิญชวนประเทศภาคีสมาชิกจัดกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของอนุสัญญาในประเทศของตน
ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนใต้ จึงจัดการสัมมนาวิชาการในวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2559 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมจุฬีเตอร์ 11 อาคาร Challenger ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 250 คน
อย่างไรก็ตาม เชื่อกันว่าผู้เข้าร่วมประชุมในการสัมมนาครั้งนี้ จะได้รับความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการทรัพยากรดิน การจัดการที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนเห็นความสำคัญของการจัดการดินที่ต้องใช้การมีส่วนร่วมจากผู้ปฏิบัติทั้งเกษตรกร เพื่อดำเนินการป้องกันลดผลกระทบและฟื้นฟูทรัพยากรดินเสื่อมโทรม อันเป็นการเชื่อมโยงความสำเร็จไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน